



สารแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2562

โดย

นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน  
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ทุกคน การจบการศึกษาในระดับมัธยมนั้นเป็นถือเป็นช่วงหนึ่งของวงจรชีวิตคนที่สำคัญในอนาคตจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงานและความเป็นอยู่ในสังคมเป็นด้านแรก อย่างน้อยก็เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จที่ทั้งตัวเรา และครอบครัว ต่างก็พึงพอใจ และเสริมกำลังใจให้เราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไป การเรียนรู้สิ่งรอบ ๆ ตัว การเรียนรู้ที่จะทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข อย่างมีมิตรภาพ และการค้นหาทำ ความรู้จักกับตัวตนของเรา เป็นความสำเร็จที่ควรค่าที่นำภูมิใจ จึงขอให้กำลังใจ และขอให้ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาไปนี้ มีความสุข มีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น และสนุกกับการเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด

ในฐานะที่เคยเป็นครูมาก่อน มีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นผู้มีความรู้ มีความประพฤติดี และสามารถดำรงตนอย่างมีความสุข และมั่นใจว่า นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ทุกคน ทุกรุ่น เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ จึงขอฝากข้อคิดสำหรับนักเรียนว่า... “ในยุคของนักเรียน เป็นยุคของโลกดิจิทัล โรบอท เอไอ และไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าเราเอาแต่เดินตามรอยเท้าของคนอื่น เราจะไม่มีทางมีรอยเท้าของเราเอง ทุกคนมีบันไดแห่งความสำเร็จติดตัวมาตั้งแต่เกิด... มันขึ้นอยู่กับว่า เราได้พยายามปีนมันหรือเปล่า ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ อยู่เลยความล้มเหลวไปนิดเดียว จงเรียนรู้วิธีที่จะเดินเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกวิ่ง ความล้มเหลวมันไม่ได้เกิดจากการล้ม แต่มันเกิดจากการที่เราไม่ยอมลุก...” และ

สุดท้าย เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว อย่าลืมโรงเรียน อย่าลืมครู บุคลากร และผู้บริหาร โรงเรียนพร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกคนกลับบ้าน เพราะที่นี่คือบ้านที่อบอุ่นของทุกคน ในฐานะเป็น “ลูก ขาว-แดง” ขออำนาจแห่งองค์พระศาสดาของทุกศาสนาที่นักเรียนนับถือ และพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงได้โปรดอภิบาลปกป้องคุ้มครองลูก ท.ว. ทุกคนให้สามารถพัฒนาตนเองให้ “เก่ง” ในทักษะกาย ทักษะใจ และทักษะปัญญา ประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไป